

*

Số 128-BC/BCĐ

BÁO CÁO

kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện quý II/2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III/2024

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 (Kế hoạch số 118-KH/BCĐ, ngày 09/01/2024 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện); Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện báo cáo kết quả công tác quý II/2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUÝ II/2024

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện

- Tiếp tục chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các TCCS Đảng trực thuộc Huyện ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn phấn đấu đạt các chỉ tiêu đề ra; gắn với thực hiện Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”, Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch... có liên quan về công tác dân tộc.

- Chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình Cuộc vận động đang triển khai trên địa bàn; có hướng nhân rộng các mô hình có hiệu quả và tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm; đồng thời, kết thúc và định hướng chuyển đổi các mô hình hoạt động không hiệu quả⁽¹⁾; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương ra mắt, triển khai mô hình năm 2024⁽²⁾. Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ mô hình; đẩy mạnh xã hội hóa và phát huy nội lực trong đồng bào DTTS, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, đề án liên quan đang triển khai trên địa bàn để tổ chức thực hiện Cuộc vận động có hiệu quả.

⁽¹⁾ Có 26 mô hình dừng hoạt động, trong đó có 13 mô hình đã đạt mục tiêu, giúp hộ dân thoát nghèo và 13 mô hình không hiệu quả (Mô hình “Mô hình câu lạc bộ không sinh con thứ 3” tại xã Đăk Pnê; Mô hình “Trồng và chăm sóc cây chuối” thôn 5- thị trấn Đăk Rve. Mô hình “Vệ sinh môi trường, cải tạo vườn tạp”, Mô hình “nuôi gà thịt” tại xã Tân Lập. Mô hình “Trồng cỏ voi nuôi bò” tại xã Đăk Kôi; Mô hình “trồng rau sạch” thôn Trắng Nó – Kon Blo, xã Đăk Kôi. Mô hình “Trồng rau sạch” Công đoàn xã Đăk Tô Re; Mô hình “chăn nuôi gà, vịt” thôn Kon Rơ Pen; Mô hình “chăn nuôi gà, vịt” Đăk Puih, Kon Dơ Xing; Mô hình “chăn nuôi heo đen” thôn Kon Dơ Xing; Mô hình “chính trang vườn hộ, cải tạo vườn tạp”; Mô hình “trồng chuối thái”; Mô hình “trồng cây ăn quả”).

⁽²⁾ Từ đầu năm 2024 đến nay, đã có 12 mô hình được ra mắt, triển khai thực hiện.

- Rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu phù hợp với thực tế và các quy định, tiêu chuẩn mới có liên quan⁽³⁾.

- Chỉ đạo rà soát kết quả xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn huyện theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tổ chức Đoàn công tác đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về thực hiện Cuộc vận động tại Làng du lịch cộng đồng Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng và Làng Kon Vong Kia, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông.

2. Tình hình triển khai thực hiện Cuộc vận động của các TCCS Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện

Cuộc vận động tiếp tục được các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, sự chủ động triển khai của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, các dân tộc huyện nhà; cho thấy Cuộc vận động đã có sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn huyện.

Các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp tục triển khai thực hiện nhiều đợt tuyên truyền, vận động đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, nhất là đồng bào DTTS⁽⁴⁾. Chú trọng tuyên truyền, vận động bà con DTTS về mục đích và ý nghĩa của Cuộc vận động, 10 nội dung Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động; tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là các lĩnh vực đất đai, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội; xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp; các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương đồng bào DTTS điển hình trong lao động sản xuất; hướng dẫn đồng bào DTTS nghèo và cận nghèo sử dụng có hiệu quả nguồn lực của gia đình, nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất, triển khai các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả; chuyển đổi các loại giống cây trồng gắn với Đề án mỗi xã một sản phẩm; vận động Nhân dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng dược liệu, phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, tích cực tham gia trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ và quản lý rừng... Tiếp tục rà soát, đánh giá và duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả; triển khai các mô hình năm 2024. Trong quá trình thực hiện, đã có nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những gương điển hình trong lao động sản xuất, nếp sống sinh hoạt và tuyên truyền, vận động triển khai Cuộc vận động.

** Ngoài các công việc chung trên, các TCCS Đảng, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện các hoạt động nổi bật, trọng tâm:*

⁽³⁾ Chỉ tiêu số 1 tại Phụ lục số 02 kèm theo Công văn số 120-CV/BCĐ ngày 02/02/2024 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện: Điều chỉnh nội dung "Số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trong đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo" thành "Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên".

⁽⁴⁾ Trong quý II/2024, đã tổ chức 110 buổi tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép; thu hút hơn 8.000 lượt người tham dự. Xây dựng 38 tin và 05 bài trên sóng truyền thanh FM: 36 tin; 05 bài trên Trang thông điện tử huyện. Tuyên truyền xe lưu động 7 lượt/7 xã, thị trấn.

- Công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện với UBND huyện được thực hiện đồng bộ, theo tinh thần Chương trình phối hợp số 07-CTrPH-UBND-MTTQ, ngày 15/6/2022.

+ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể - chính trị xã hội huyện: Tiếp tục triển khai Cuộc vận động lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác và công tác chuyên môn của ngành⁽⁵⁾; phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện hướng dẫn hội viên, đoàn viên DTTS tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng kế hoạch triển khai giúp đỡ, hỗ trợ hộ hội viên, đoàn viên DTTS thoát nghèo, cận nghèo năm 2024.

+ Ủy ban nhân dân huyện: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện Cuộc vận động gắn với chức năng, nhiệm vụ của mình và lồng ghép với các chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ đồng bào DTTS⁽⁶⁾. Phối hợp với Mặt trận huyện rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu năm 2024.

- Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang huyện, các cơ quan, đơn vị ngành dọc phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS và phối hợp thực hiện những mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực.

- Đảng ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các xã, thị trấn: Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động theo chỉ tiêu được giao năm 2024. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận, đoàn thể cùng cấp xây dựng mô hình năm 2024; trong đó, chỉ đạo UBND cấp xã triển khai các mô hình theo hướng bố trí, lồng ghép các nguồn vốn thực hiện 03 chương trình MTQG và các nguồn vốn khác trên địa bàn. Triển khai thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động, Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/02/2022 và Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

3.1. Tồn tại, hạn chế

- Công tác tuyên truyền, vận động chưa đạt hiệu quả tối đa (một số ít phong tục, hủ tục không còn phù hợp vẫn còn tồn tại, chưa được xóa bỏ triệt để⁽⁷⁾); một bộ

⁽⁵⁾ - UBMTTQVN huyện: Tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan thường trực tham mưu Ban Chỉ đạo CVD huyện theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Cuộc vận động và xây dựng mô hình; phối hợp với UBND huyện tham mưu rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu năm 2024; tham mưu BCD huyện tổ chức tham quan tại huyện Kon Plong...

- Huyện đoàn: Tổ chức ra quân đồng loạt "Chùa nhật xanh"; tổ chức tập huấn Công tác Đoàn - Hội gắn với tuyên truyền 10 nội dung Cuộc vận động.

- Hội LHPN huyện: Phối hợp với tổ chức Plan hỗ trợ 03 máy áp trũng, con giống và trứng cho các nhóm cha mẹ tại xã Đăk Ruồng và xã Đăk Pnê; tổ chức sinh hoạt định kỳ tại Nhóm U10, nhóm VCDS và hỗ trợ mô hình xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho trẻ em tại Chi hội Kon Srết, xã Đăk Ruồng. Hướng dẫn cơ sở thực hiện Cuộc vận động gắn với Đề án 939...

⁽⁶⁾ - Phòng Dân tộc phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu hướng dẫn các đơn vị, địa phương lồng ghép các nguồn vốn 03 Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hỗ trợ khác trên địa bàn thực hiện Cuộc vận động.

⁽⁷⁾ Hiện nay, còn 01 hủ tục, 02 phong tục không còn phù hợp (giảm 01 phong tục "Sinh dê tại nhà" so với quý I/2024)

+ Hủ tục "Cùng ốm đau và khăn cầu thần linh" (01 hộ tại thôn Kon Bì - xã Đăk Tơ Lung; xã Đăk Pnê).

+ Phong tục: "Thả rông gia súc, gia cầm" (01 hộ tại thôn Kon Mong Tu, 01 hộ tại thôn Kon Lỗ - xã Đăk Tơ Lung; xã Đăk Pnê); "Ngủ đằm" (còn 45 hộ xã Đăk Pnê, giảm 10 hộ so với quý I/2024).

phận nhỏ đồng bào DTTS còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ động mạnh dạn vay vốn phát triển kinh tế).

- Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đảm bảo chế độ báo cáo theo quy định; chưa cập nhật kịp thời, thường xuyên các văn bản chỉ đạo, triển khai của cấp ủy, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện.

3.2. Nguyên nhân

- *Nguyên nhân khách quan:* Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, nhất là đồng bào DTTS; trình độ nhận thức của một bộ phận đồng bào DTTS không đồng đều, còn hạn chế; thời tiết... đã ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân. Nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế.

- *Nguyên nhân chủ quan:* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy cơ sở đôi lúc chưa kịp thời, quyết liệt. Một số cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở mới kiện toàn, trình độ, năng lực, kinh nghiệm có mặt còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị huyện và địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thường xuyên.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ III/2024

1. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 26-KH/HU, ngày 22/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Đề án thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2021-2025, gắn với Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường lãnh đạo tuyên truyền, vận động Nhân dân xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp trên địa bàn tỉnh”, Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc xây dựng thôn (làng) nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh” và Kế hoạch số 75-KH/HU, ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện Cuộc vận động, gắn với việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước khác của các cấp, các ngành phát động.

2. Xây dựng Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện (sửa đổi, bổ sung) theo Quyết định số 1558-QĐ/HU, ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện Kon Rẫy

3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ công chức, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ, cơ sở, khu dân cư; các điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất; các cá nhân uy tín, người tiêu biểu trong cộng đồng trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

4. Chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp luôn đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung hướng về cơ sở. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tư vấn, hướng dẫn hộ đồng bào DTTS nghèo, cận nghèo tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, hợp pháp và tư vấn, đào tạo nghề; hướng dẫn đồng bào DTTS chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý để phát triển sản xuất và phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy vai trò trong phối hợp duy trì hiệu quả hoạt động của mô hình đã đăng ký; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình để có định hướng nhân rộng, chuyển đổi phù hợp. Các xã, thị trấn tổ chức tham quan, trao đổi học tập kinh nghiệm trong việc triển khai Cuộc vận động; đẩy mạnh việc tự học tập các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu và các hộ DTTS có kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả... trong cộng đồng khu dân cư; rà soát, bổ sung nội dung và triển khai tổ chức thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động.

6. Huy động, tận dụng các nguồn lực đầu tư, xây dựng và nhân rộng các mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Cuộc vận động; chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, mô hình giảm nghèo có hiệu quả trong đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gắn với thực hiện Cuộc vận động.

7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tham quan mô hình mẫu của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động huyện.

8. Tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện Cuộc vận động năm 2024 đối với 07 xã, thị trấn và 02 cơ quan, đơn vị cấp huyện.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện quý II/2024 và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý III/2024 của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” huyện./

Nơi nhận:

- BTV Huyện ủy (b/c),
- UBND huyện,
- UBMTTQVN huyện,
- Các TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy,
- Các cơ quan, ban, ngành huyện,
- BCD CVĐ các xã, thị trấn,
- Thành viên BCD CVĐ huyện,
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH UBMTTQVN HUYỆN

kiêm

PHÓ TRƯỞNG BAN



Đinh Thị Anh